



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งมีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัคร และให้ผู้ผ่านการกลั่นกรอง ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฉบับดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๑	ประเภททุน ไปศึกษาสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษาต่อ) Biomedical Regulatory Affairs Clinical trials management, medical device products testing, risk management, technical writing/International regulatory affairs โท ๑ ทุน ๑. นายธนพล วงศ์แก้ว* ๒. นายธวัชชัย นาคราชนิยม
หน่วยที่ ๒	ประเภททุน ไปศึกษาสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษาต่อ) Pharmaceutical Science Biotechnology โท ๑ ทุน ๑. นางสาววิทย์รัตน์ แดงใหญ่ ๒. นายสถาพร ลำไพบูลย์สุข

หมายเหตุ ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตาม
ความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทาง
วิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่
จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ. หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรองที่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณา เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุน มีเครื่องหมาย * ท้ายชื่อ หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕.๐ ซึ่งภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวันชัย สัตยาวิพงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา